



ที่ นร ๐๔๐๕/๐๘๘๑

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ๒ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานดังกล่าว กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ ในการนี้ มีบัญชาให้แจ้งข้อสั่งการฯ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ขอให้โปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตยา หิรัญบุรณะ ชูธรรม)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗



คำสั่งของนายกรัฐมนตรี
ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ๒ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	คำสั่งของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยค.ชาติ
๑.	<p>การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ให้ กค. โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเส้นทางรถไฟ เส้นทางถนน คมนาคมขนส่ง การสื่อสาร เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือเส้นทางคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ให้ กค. (สคร.) กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน เช่น การให้บริการข้อมูล ผ่านทางโทรศัพท์อย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดีและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ประชาชน เป็นต้น</p>	กค. สคร.	๗.๑.๓	๔
		กค. สคร.	๕.๗.๒	๔
๒.	<p>การสนับสนุนโรงไฟฟ้าชุมชน</p> <p>ให้ พน. กค. (สคร.) และรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนโครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ลดต้นทุน ของประเทศ ลดขยะที่มีอยู่ตามชุมชน และช่วยเหลือ เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในพื้นที่มาผลิตไฟฟ้า</p>	พน. กค. สคร.	๕.๒.๑	๕

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยศ.ชาติ
๓.	<u>การส่งเสริมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ</u> ให้ กค. (สคร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะวัตถุดิบจากชุมชนในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจ	กค. สคร.	๕.๘.๓	๒
๔.	<u>การส่งเสริมแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ในประเทศ</u> ให้ พณ. ร่วมกับ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ภายในประเทศ เพื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างประเทศ เช่น thaitrade.com เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยภายในประเทศ	พณ. กค.	๕.๗.๓	๒

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 (พฤติชัย จดรายงาน/ ณัฐยา ตรวจรายงาน)